

PHÁT BIỂU CHỈ ĐẠO
CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh
lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027
(Phiên trọng thể, chiều ngày 12/10/2022)

- Kính thưa:***
- Đoàn Chủ tịch!
 - Đồng chí ***Nguyễn Phạm Duy Trang*** - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương!
 - Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tỉnh Trà Vinh qua các thời kỳ!
 - Các đồng chí đại biểu và toàn thể Đại hội!

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027, một sự kiện chính trị quan trọng trong đời sống chính trị - xã hội của tuổi trẻ Trà Vinh. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh, đến dự và thân ái gửi đến đại biểu Đại hội và toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong toàn tỉnh lời thăm hỏi ân cần và chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa Đại hội và các đồng chí!

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh lần thứ XI diễn ra trong bối cảnh Đảng bộ đang vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu đạt được qua 30 năm tái lập tỉnh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất; kinh tế phục hồi và tăng trưởng sau đại dịch Covid-19. Thành tựu đó, là kết quả của sự đoàn kết, nỗ lực của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân Trà Vinh, trong đó có phần đóng góp rất lớn của đoàn viên, thanh niên tỉnh nhà.

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Trung ương Đoàn và sự đoàn kết, nỗ lực vượt khó của toàn thể đoàn viên, thanh, thiếu nhi tỉnh nhà, công tác đoàn, hội, đội đã đạt được những kết quả nổi bật là:

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống văn hóa và giáo dục pháp luật, có nhiều đổi mới, sáng tạo; ứng dụng khoa học công nghệ, khai thác tốt các nền tảng mạng xã hội để phục vụ công tác tuyên truyền... Đã có hơn 300 gương điển hình tiêu biểu trong học tập, lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, gương thanh niên vượt khó, vươn lên làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình và xã hội... được giới thiệu, nhân rộng.

Các phong trào hành động cách mạng của Đoàn thu hút đông đảo lực lượng trẻ tham gia và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận: xây dựng trên 700 căn nhà nhân ái và 108 cầu nông thôn; xây dựng và sửa chữa gần 120 km đường giao thông nông thôn, thấp sáng 280 km đường quê; hỗ trợ cho hơn 12.000 hộ thanh niên vay vốn phát triển sản xuất. Công tác phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh; tập hợp thanh niên và tạo nguồn phát triển Đảng được quan tâm thực hiện với gần 35.000 lượt thiếu nhi, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được tiếp sức đến trường; trên 65.000 đoàn viên mới được kết nạp; 8.000 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp...

Đặc biệt, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, phát huy truyền thống “*Thanh niên sống đẹp, sống có ích*” và tinh thần “*tiên phong, tương trợ, thích ứng*”, đoàn viên, thanh niên Trà Vinh đã tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống dịch, như: tham gia tuyên truyền, hỗ trợ công tác hậu cần, trực chốt kiểm soát dịch, kêu gọi, vận động nguồn lực hỗ trợ công tác phòng chống dịch,... Những việc làm thiết thực này, đã tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong cộng đồng, làm sáng lên hình ảnh đẹp của thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà sớm kiểm soát được dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và những thành tích đạt được của Tuổi trẻ Trà Vinh trong nhiệm kỳ qua và tin tưởng rằng đây sẽ là những tiền đề quan trọng để các cấp bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình trong nhiệm kỳ tới.

Thưa Đại hội!

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, Đại hội cần thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá, phân tích, làm rõ hơn những tồn tại như: hoạt động của Đoàn chưa tạo sự hấp dẫn để thu hút tập hợp thanh niên; công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho thanh niên tuy có đổi mới, nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, nhiều hoạt động còn mang tính hình thức, chưa đi vào chiều sâu; công tác nắm bắt, định hướng tư tưởng và dư luận trong thanh niên đôi lúc chưa kịp thời; một bộ phận thanh thiếu niên thiếu kiến thức và kỹ năng trong hội nhập quốc tế; ít quan tâm đến tình hình đất nước và địa phương; thiếu ý thức chấp hành pháp luật, có biểu hiện sống thực dụng, xa rời truyền thống văn hóa dân tộc; tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh niên còn diễn biến phức tạp; chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đoàn trên địa bàn dân cư chưa cao; một bộ phận cán bộ đoàn chưa đáp ứng tốt yêu cầu về năng lực, sở trường trong thực hiện nhiệm vụ...

Tôi đề nghị, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XI tập trung có giải pháp khắc phục hiệu quả, kịp thời trong thời gian tới.

Thưa Đại hội và các đồng chí!

Tôi cơ bản thống nhất với những nội dung trong Báo cáo chính trị trình Đại hội. Đề nghị Đại hội nghiêm túc tiếp thu ý kiến tham gia thảo luận, tham luận của các đại biểu tại Đại hội để bổ sung, hoàn thiện Văn kiện Đại hội, tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả thiết thực, phù hợp với tình hình của tỉnh. Tôi lưu ý **05 vấn đề** để chúng ta quan tâm và tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới:

Thứ nhất: Cần xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu; các tổ chức đoàn phải xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo điều kiện cho thế hệ trẻ học tập, rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành. Đổi mới các hoạt động tuyên truyền, giáo dục theo hướng bám sát thực tiễn và sở thích của đoàn viên, thanh thiếu nhi; tích cực thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, khai thác tốt các tính năng tích cực, tiện ích của internet và mạng xã hội để phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng lớp đoàn viên, thanh, thiếu nhi Trà Vinh thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước, có đạo đức, lối sống văn hóa, trách nhiệm, tuân thủ pháp luật; có khát vọng và hoài bão lập thân, lập nghiệp. Các cấp ủy đảng, chính quyền tạo điều kiện để thanh niên học tập, lao động, khởi nghiệp, rèn luyện, phát triển; phát huy tính xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong tham gia xây dựng tỉnh Trà Vinh phát triển nhanh và bền vững.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 79-KH/TU, ngày 04/6/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030; Nghị quyết số 32/NQ-HĐND, ngày 07/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển thanh niên tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022 - 2030”, Kế hoạch số 27/KH-UBND, ngày 06/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh...

Đẩy mạnh hơn nữa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực xây dựng các điển hình tiên tiến đi đầu trong xây dựng lối sống lành mạnh, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, tham nhũng, tiêu cực.

Thứ hai: Khẩn trương xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội với những nhiệm vụ cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Trong đó, cần bám sát các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, nhất là các nhiệm vụ đòi hỏi vai trò xung kích, tình nguyện của thế hệ trẻ như: Đẩy mạnh khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; giảm nghèo nhanh và bền vững... tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, hành động của đoàn viên thanh niên và khí thế thi đua sôi nổi để thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng và Nghị quyết đại hội đại biểu Đoàn đã đề ra.

Thứ ba: Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ tham gia các phong trào hành động cách mạng. Tập trung triển khai có hiệu quả 03 phong trào hành động cách mạng và 03 chương trình đồng hành với thanh niên như đã xác định trong Báo cáo chính trị tại Đại hội.

Có giải pháp hiệu quả để thu hút tập hợp, phát huy khả năng sáng tạo, trí tuệ của thanh niên trong tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương cũng như các vấn đề của thanh thiếu niên quan tâm. Thông qua các phong trào, tạo ra được môi trường lành mạnh để thế hệ trẻ tự rèn luyện, tìm được lẽ sống cao đẹp, khơi dậy khát vọng cống hiến và phát triển trong mỗi thanh niên.

Thứ tư: Tập trung giải quyết các vấn đề xã hội quan tâm, tạo chuyển biến tích cực trong các hoạt động như: công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; giữ gìn trật tự an toàn giao thông, các hoạt động về bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu... Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục về vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong nâng cao chất lượng dân số, hôn nhân và xây dựng gia đình hạnh phúc. Tăng cường các hoạt động tư vấn, chăm sóc sức khỏe và rèn luyện thể dục, thể thao, các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong thanh thiếu nhi, góp phần nâng cao thể chất và đời sống văn hóa tinh thần cho thế hệ trẻ trong tỉnh.

Thứ năm: Tập trung xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động; nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Đội các cấp. Mở rộng mặt trận đoàn kết, tăng cường công tác tập hợp thanh niên, nhất là thanh niên công nhân lao động khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước và trong địa bàn dân cư, vùng đồng bào dân tộc; chú trọng công tác phát triển đi đôi với nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên.

Các cấp bộ Đoàn cần chủ động tham mưu công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và luân chuyển cán bộ Đoàn để rèn luyện, thử thách và lựa chọn

những cán bộ Đoàn ưu tú, trưởng thành từ phong trào, đủ phẩm chất và năng lực để giới thiệu nguồn cán bộ trong hệ thống chính trị.

Phát huy hơn nữa vai trò của Đoàn Thanh niên trong tham gia công tác giám sát, phản biện xã hội; tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thưa Đại hội và các đồng chí!

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã dân chủ thảo luận, sáng suốt lựa chọn những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực, uy tín để bầu vào Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh khóa XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Tôi nhiệt liệt chúc mừng các đồng chí vừa được Đại hội lựa chọn. Các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh sẽ luôn quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để các đồng chí phát huy tài năng, sáng tạo, thực hiện khát vọng phát triển của tuổi trẻ - *những người chủ tương lai của nước nhà*.

Sau Đại hội, Tôi đề nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XI cần sớm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội gắn với các nghị quyết, kết luận chuyên đề của Tỉnh ủy khóa XI thành các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm sát với tình hình thực tế, bắt tay ngay vào công việc sau Đại hội. Chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện đối với hoạt động của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong toàn tỉnh. Phối hợp tốt với chính quyền, các ngành và các tổ chức chính trị - xã hội trong giải quyết những vấn đề liên quan đến thanh thiếu nhi.

Thưa Đại hội và các đồng chí!

Với tư duy và tầm nhìn mới, kế thừa và phát huy những thành tựu quan trọng đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, với truyền thống đoàn kết, ý chí, khát vọng, quyết tâm vươn lên mạnh mẽ, Đảng bộ tỉnh Trà Vinh tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ tới Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XI và thanh niên Trà Vinh sẽ thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đoàn, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, đưa Trà Vinh đạt chuẩn Nông thôn mới trước

năm 2025, là tình phát triển trong nhóm đầu của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trước năm 2030.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn đồng chí **Nguyễn Phạm Duy Trang**, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, các Ban chuyên môn Trung ương Đoàn đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Trà Vinh trong những năm qua. Mong rằng các đồng chí tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện hơn nữa để Đoàn Thanh niên các cấp trong tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đại hội đề ra.

Thư Đại hội và các đồng chí!

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh lần thứ XI bức thư với nội dung: **“KHÁT VỌNG - ĐOÀN KẾT - TIÊN PHONG - SÁNG TẠO - ĐỘT PHÁ - PHÁT TRIỂN”** như một lời nhắn nhủ, gửi gắm của Đảng bộ tỉnh dành cho thế hệ thanh niên Trà Vinh: sống với lý tưởng cao đẹp, với khát vọng, hoài bão lớn, tích cực lao động sáng tạo, phấn đấu vì sự nghiệp phát triển của quê hương, đất nước.

Cuối cùng, xin chúc các đồng chí và toàn thể đại biểu Đại hội luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Trà Vinh ngày càng phát triển.

Trân trọng kính chào!